



4 DAY HONGKONG-DISNEYLAND



ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

พระใหญ่นองปิง-กระเช้า 360



เจ้าแม่กวนอิมสงอำ-วัดเขกง-หวังต้าเซียน

เอวีนิวส์ออฟสตาร์” Avenue of Star



เดอะ ซิมโฟนี ออฟ ไลท์ ” A Symphony of Lights

อาหารทะเล ที่ หมู่บ้านชาวประมง ลีฮุนมุน





กำหนดการเดินทาง (ออกเดินทางวันที่)

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฮองกง - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

เอวีนิวส์ออฟสตาร์” Avenue of Star - เดอะ ซิมโฟนี ออฟ ไลท์

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกพร้อมจัดเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

08.00 น. เhierฟ้าสู่เกาะฮ่องกง...โดยสายการบินไทย → เที่ยวบินที่ TG 600

11.45 น. ถึงท่าอากาศยานแซ็คแลปก็อก (บนเกาะลันเตาฮ่องกง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเช็คสัมภาระกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว นำสมาชิกเดินทางออกทางประตูบี (Gate.B)

นำท่านไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ **วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (Kun Im Temple Hung Hom)** เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองและปกป้องรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ **Hung Hom** หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด

เย็น บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำคณะเดินไปชมแสงสียามราตรีบริเวณท่าเรือสตาร์เฟอร์รี่ **Star Ferry** ความสวยงามของตึกระฟ้าต่างๆ และอ่าววิกตอเรีย เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุดในยามราตรีของฮ่องกง นำคณะเดินชมรอยประทับฝ่ามือดาราท่านขึ้นชอที่ **“เอวีนิวส์ออฟสตาร์” Avenue of Star** และในเวลา 20.00 น.ของทุกวันท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของ **“เดอะ ซิมโฟนี ออฟ ไลท์ ” A Symphony of Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดเยี่ยมตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก** ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิกตอเรีย โดยบนคาคฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิทซ์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึง บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง



ที่พัก Marco Polo Hong Kong หรือเทียบเท่า

(โรงแรมระดับ 4 ดาว☆☆☆☆ตั้งอยู่บนถนนนาธาน,จิมซาจุ่ยสะดวกสบายกับการเดินช้อปปิ้งชมแสงสีในฮ่องกง)



วันที่สองของการเดินทาง

วัดแชกง - หวังต้าเซียน - จุดชมวิวกทอเรียพีค - หาดน้ำตื้นริพลัสเบย์ - อาหารทะเลลิยูนมูน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปไหว้พระขอพรที่ **วัดแชกง หรือที่รู้จักกันในนาม วัดกังหัน** วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซาถิ้น ซึ่งถือเป็นซานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้ว ในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และคาบไฉ่พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีน เกิดกบฏกบฏกบฏก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช่ กัง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และคาบไฉ่พ่ายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นคาบไฉ่พ่ายเช่นกัน คาบไฉ่พ่ายของท่านคนจีน ถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาการแบบค้อฟไชนาของฮ่องกง ถึงกับ จำลองคาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาการที่มีชื่อว่าตึกไอบีดี ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจีกังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และสิริมงคลให้กับชีวิต

หลังจากนั้น นำคณะไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลที่ **วัดหวังต้าเซียน** เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าห้วงซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมีความรู้ทางด้าน การแพทย์ และได้ช่วยคนอย่างมากมายทำให้คนเหล่านี้ยกย่องในตัวท่าน และได้ตั้งศาลเพื่อสักการะให้ท่านเป็นเทพองค์ไทซิน คนในสมัยนี้ มีความเชื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ฝั่ง ฮ่องกง โดยใช้เส้นทางลอดดูโมงค์ใต้ทะเล

นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวกทอเรียพีค “ Victoria Peak” ชมความสวยงามของอ่าววิกทอเรีย และสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก Exchange square อาคาร Bank of China Tower , ตึก Hong Kong Bank , อาคาร Exhibition Centre ที่ใช้ในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน เมื่อ 1 กรกฎาคม 1997 และตึกเอ็มไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ อีสาระกับการชมวิวกทอเรียภาพตามอัธยาศัย



จากนั้น **นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่** ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวง เรื่อง ฮวงจุ้ย นำความโชคดี มั่งคั่งแก่ผู้สวมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นิยมแพร่หลายออกไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคหบดีคนเมือง พ่อค้าแม่ขายที่ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำสิ่งดีๆ บัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับบุคคลที่สวมใส่ ซึ่งจะมีมากมายหลายชนิด เช่น จี้ กิ่งหั้น แหวนกิ่งหั้นรุ่นต่างๆ นาฬิกาข้อมือ (ซึ่งผู้สวมใส่จะได้รับการดูแลมือจากซินแซประจำร้าน เพื่อนำวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ)



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “**อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay**” ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ มีหาดทรายสวยงามที่สามารถเล่นน้ำได้ นำท่านเดินทางสู่ “**วัดเจ้าแม่กวนอิม**” เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม , พระสังกัจจาย และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพและสักการะของชาวประมงในอดีตเพื่อขอพรให้พ้นจากภัยต่างๆก่อนการเดินทางออกทะเล



เย็น **บริการอาหารมื้อเย็น ที่ หมู่บ้านชาวประมง ลีฮุนมุน**

ที่พัก **Marco Polo Hong Kong**

(โรงแรมระดับ 4 ดาว ☆☆☆☆ ตั้งอยู่บนถนนนาธาน, จิมซาจุ่ย สะดวกสบายกับการเดินช้อปปิ้งชมแสงสีในฮ่องกง)

วันที่สามของการเดินทาง

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hongkong Disneyland)

เช้า **รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม**

นำท่านสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ท่านจะได้พบเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน **MAIN STREET USA** ท่านได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะได้พบตกร์ตุนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก **TOMORROW LAND** ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย **Space Mountain** เครื่องที่สนุกสุดๆ **Bazz Lightyear Astro Blasters** เครื่องเล่นที่ปกป้องพร้อมนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักฝั่งเกาลูน ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของ



ฮ่องกง เป็นที่ตั้งของร้านช้อปปิ้งแบรนด์เนมชื่อดัง อิสระกับจักรวาลยิ่งต่อสู้กับพวกภูรุกรานพร้อมเก็บคะแนน Orbitron เครื่องเล่นขยับยานอวกาศสุดสนุก **FANTASY LAND** สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิ สโนไวท์ , เจ้าหญิงนิทรา , ซิลเดอเรลา, มิกกี้เมาส์ , หมีพูห์ และเพื่อนๆ ตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน **ADVENTURE LAND** ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น **Jungle River Cruise** ล่องเรือในป่าอันสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันตื่นเต้นนานาชนิด **Tarzan's Tree house** บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ **Festival of the Lion King** เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลออนคิงส์ **Rafts to Tarzan's Treehouse** สุดสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน **Liki Tikis** ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับการตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ



19.15 น. พบกับเวลาที่รอคอย กับการแสดงดอกไม้ไฟ “Disney in the Stars” พร้อมแสง สี เสียง ครบครันอย่างเต็มอ้อม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

ค่า อาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัยในสวนสนุก

ที่พัก **Marco Polo Hong Kong**

(โรงแรมระดับ 4 ดาว ☆☆☆☆ ตั้งอยู่บนถนนนาธาน, จิมซาจุ่ย สะดวกสบายกับการเดินช้อปปิ้งชมแสงสีในฮ่องกง)

วันที่สี่ของการเดินทาง

พระใหญ่นองปิง - ช้อปปิ้ง City Gate – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ “เกาะลันเตา” **Lantau Island** พร้อมให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการ “**นั่งกระเช้าไฟฟ้า นองปิงชมวิวกว360องศา**” เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้าของปิงที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัวแบบ 360 องศาของเกาะลันเตา จากสถานีต่งซัง สู่ที่ราบนองปิง (ในเวลา 25 นาที)



นำท่านสักการะขอพร “**พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา ณ วัดโปหลิน**” พระพุทธรูปประทับกลางแจ้งองค์ที่ “**ใหญ่ที่สุดในโลก**” ที่ระดับความสูง 22 เมตร องค์พระที่ยกมือขวาเพื่อให้พร และปกป้องทุกคนให้อยู่อย่างมีความสุข ส่วนมือซ้ายวางแบอยู่บนตัก หมายถึงพรที่ให้แก่ทุกคน จากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะจาก



กระถางรูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ได้ขึ้นบันได 268 ชั้น สู่วิวที่องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามโดยรอบที่จะทำคุณตื่นตะลึง จากนั้นให้ท่านได้เดินชมรอบๆ วัดไปพลิน เพื่อซึมซับความเงียบสงบของอารามแห่งนี้

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำคณะนั่งกระเช้าลงจากยอดเขา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าก่อนกลับเมืองไทย ที่ **ซีทีเกท เอ๊าท์เล็ต** อิสระให้ท่าน ได้ช้อปปิ้งกับแหล่งรวมร้านขายสินค้าแบรนด์เนมสากลชื่อดัง ในราคาลดพิเศษมาร่วมกันช้อปปิ้งกับนักช้อป ของถูกชาวฮ่องกงและเฟลิดเฟลินกับการช้อปปิ้งในร้านขายสินค้าจากโรงงาน

อาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัชฌาศัย (เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

-น. พร้อมกัน ณ บริเวณจุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบิน)
- 19.05 น. **เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ → โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG639**
- 20.45 น. **เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ**

→ → → **ฮ่องกง-พระใหญ่-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย** → → →

อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่าน)		
ช่วงเวลาการเดินทาง	ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ	พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
(พค.-ธค.67)	48,900	19,000
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม พายุ ฟ้าอากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง		



อัตราค่าบริการนี้รวม

- ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาวจรเดินทางไปกลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง พร้อมภาษีสนามบิน และประกันภัยการบิน
- ✓ ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
- ✓ ค่าพาหนะนำเที่ยวรถมินิบัส 24 ที่นั่ง ตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ✓ ค่าที่พักโรงแรม Marco Polo Hong Kong 3 คืน
- ✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นที่ฮ่องกง นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ✓ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
(หักนี้ยอมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซักรีด ฯลฯ และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

→ → → ฮ่องกง-พระใหญ่-ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย → → →